

Số: /UBND

Khánh Sơn, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Tiến độ giải quyết các kiến nghị cử tri trước các kỳ họp thứ 8 và 9 HĐND huyện khoá VIII nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Thông báo kết luận số 43/TB-HĐND ngày 24/4/2020 của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp thứ 8 và 9 HĐND huyện khoá VIII nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHÓA VIII

Tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VIII, UBND huyện đã nhận được 17 kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành giải quyết; đến thời điểm hiện tại (tháng 5/2020) đã có 09/17 kiến nghị thuộc thẩm quyền được giải quyết dứt điểm, 07/17 kiến nghị thuộc thẩm quyền đang được giải quyết. 01/17 kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

1. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được giải quyết dứt điểm

1.1. Cử tri Tro Thị Mười thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung thuộc hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ chính sách cải thiện nhà ở năm 2018; Cử tri đề nghị UBND huyện làm rõ vụ việc: trong quá trình xây dựng nhà ở cho hộ dân, thợ xây đã yêu cầu hộ gia đình bà tự đổ cát vào nền nhà và mua một số vật liệu xây dựng như cây sắt ...

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – TB&XH huyện phối hợp UBND xã Sơn Trung và Đơn vị thi công đi kiểm tra thực tế, xác minh nhà ở của đối tượng, cụ thể tại báo cáo 700/BC-UBND ngày 24/10/2019. Tháng 10/2019, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành bàn giao căn nhà cho hộ gia đình bà Tro Thị Mười đã sử dụng.

1.2. Cử tri xã Sơn Lâm phản ánh kiến nghị UBND huyện triển khai các biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Sơn Lâm nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông và Công an huyện tăng cường công tác chỉ đạo tuần tra, xử lý các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng không che bạt, làm vương vãi đất, cát dọc các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện. Đến nay, UBND xã Sơn Lâm báo cáo tình trạng trên đã giảm hẳn.

1.3. Cử tri kiến nghị UBND huyện sớm bố trí 02 công chức (công chức Văn hóa – thể thao và công chức Văn phòng cho UBND xã Sơn Lâm nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Thực hiện Đề án đưa công an chính quy về công an xã, đã bố trí đồng chí Trưởng công an xã (trước đây) sang phụ trách công tác Văn hóa xã hội từ tháng 12/2019. UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định điều động ông Lê Văn Hải, công chức công tác tại UBND xã Sơn Hiệp đến nhận công tác tại UBND xã Sơn Lâm và bố trí công tác Văn phòng thống kê kể từ ngày 02/3/2020. Như vậy 2 chức danh thiếu theo kiến nghị của cử

tri xã Sơn Lâm đã được bố trí đủ. Hiện nay UBND huyện đang chờ Quyết định giao số lượng người làm việc cho các xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 làm cơ sở tuyển dụng công chức cho các xã còn thiếu công chức.

1.4. Cử tri kiến nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị quản lý điện chiếu sáng sửa chữa các bóng điện chiếu sáng bị hư hỏng trên địa bàn thị trấn Tô Hạp.

Để phục vụ tết nguyên đán Canh Tý 2020, Đội quản lý vận hành lưới điện Khánh Sơn đã tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp mới lắp đặt một số bóng đèn. Hiện tại, 100% bóng đèn đã thấp sáng.

1.5. Xã Sơn Bình kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ nơi khác đến và tăng cường.

Năm 2019, để thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời ngăn chặn và phòng, tránh dịch bệnh trên địa bàn huyện, UBND huyện đã triển khai thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật huyện Khánh Sơn bố trí chốt kiểm dịch động vật liên ngành phòng, chống dịch tả đặt tại đỉnh đèo để kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ nơi khác. Triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng bệnh dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện...

Bên cạnh đó, để ngăn chặn và giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm soát các hoạt động buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ nơi khác đến và tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời ngăn chặn và phòng, tránh dịch bệnh trên địa bàn huyện.

1.6. Cử tri xã Sơn Trung kiến nghị UBND huyện thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý trật tự trên địa bàn huyện, có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; kiểm tra, khắc phục tình trạng vỉa hè bị hư hỏng (đoạn đầu đường từ thị trấn Tô Hạp đi Sơn Trung), để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại và mỹ quan đô thị.

Để khắc phục tình trạng trên, Năm 2019, UBND huyện UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1422/KH-UBND ngày 12/9/2019 về việc tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn huyện; Triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; kiểm tra, khắc phục tình trạng vỉa hè bị hư hỏng (trong đó có đoạn đầu đường từ thị trấn Tô Hạp đi Sơn Trung) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại và mỹ quan đô thị.

1.7. Kiến nghị UBND huyện quan tâm bố trí thêm một số thùng đựng rác tại các tuyến đường để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo BQL Dịch vụ công ích phối hợp với UBND thị trấn Tô Hạp đi khảo sát một số điểm mà cử tri phản ánh và triển khai giải quyết. Đến nay, cử tri không còn phản ánh.

1.8. Cử tri Mẩu Thị Kim Cúc (xã Ba Cùm Nam) phản ánh: Từ tháng 5/2018 đến nay, công tác viên dân số trên địa bàn xã chưa nhận được tiền trợ cấp hàng tháng. Trạm y tế xã Ba Cùm Nam đã lập danh sách gửi Trung tâm Y tế đầy đủ; tuy nhiên, hàng năm, nguồn kinh phí này luôn chậm trễ.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Y tế Khánh Sơn đã hoàn thành việc chi trả kinh phí cho công tác viên trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2018 và 2019 đúng qui định.

1.9. Kiến nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát và đề xuất UBND tỉnh đầu tư xây dựng kè để giữ đất sản xuất cho bà con tại thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp (khoảng 50 ha diện tích đất sản xuất của 40 hộ dân) hiện nay, đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Đến thời điểm hiện tại, công trình Kè bảo vệ Khu dân cư thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp đang trong quá trình triển khai thi công xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2020.

2. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đang được UBND huyện chỉ đạo thực hiện

2.1. Cử tri xã Sơn Lâm kiến nghị của UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Đập dâng Suối Ngựa trên địa bàn xã Sơn Lâm để kịp thời phục vụ tưới tiêu diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch, Công trình Đập dâng Suối Ngựa được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân: trong quá trình triển khai công trình vướng công tác giải tỏa mặt bằng. Vì vậy, ngày 31/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND của UBND huyện Khánh Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Thông báo số 180/TB-UBND ngày 19/3/2020 về việc điều chỉnh thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình đập dâng Suối Ngựa; Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 15/4/2020 về việc điều chỉnh phương án giá đất cụ thể về bồi thường, hỗ trợ công trình đập dâng Suối Ngựa.

Hiện tại, Công trình đầu mối đã xong, nhưng phân ao chứa nước chưa thực hiện được do đang chờ UBND tỉnh phê duyệt giá đất để hỗ trợ cho người dân.

2.2. Cử tri kiến nghị UBND huyện làm việc với Đội quản lý và vận hành lưới điện Khánh Sơn để kiểm tra, khảo sát và có phương án khắc phục tình trạng Hộ gia đình ông Võ Đình Sơn (thôn Liên Hòa) làm nhà lấn vào hệ thống trụ điện gây mất an toàn và khó khăn cho người dân mỗi khi cần sửa chữa, kiểm tra công tơ điện...

Đến thời điểm hiện tại, Đội vận hành lưới điện Khánh Sơn đã phối hợp với UBND xã Sơn Bình làm việc với hộ gia đình Võ Đình Sơn và đã có phương án tổ chức di dời 9 công tơ điện tại trụ điện 477-E28/244/121. UBND xã Sơn Bình đã vận động và hỗ trợ chủ các công tơ trên kéo lại đường dây sau công tơ để bảo đảm an toàn sử dụng điện. Đồng thời, hộ gia đình Võ Đình Sơn sẽ tháo dỡ phần mái nhà vi phạm an toàn tại trụ điện nêu trên và thực hiện phương án trong tháng 5/2020.

2.3. Cử tri thị trấn Tô Hạp kiến nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghĩa trang mới để phục vụ nhân dân trong việc mai táng người thân

Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Bên cạnh đó, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ có diện tích đất thuộc phạm vi dự án cũng đang triển khai. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020. Sau khi xây dựng hoàn thành nghĩa trang UBND huyện sẽ xem xét sự cần thiết thành lập Ban quản lý nghĩa trang cũng như đầu tư một số trang thiết bị liên quan đến việc mai táng.

2.4. Cử tri Tô Hạp kiến nghị kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ xây dựng Kè Tà Lương, kè Tô Hạp cho người dân bị ảnh hưởng.

- Đối với việc thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ xây dựng công trình: Kè Bờ Suối Tà Lương: Ngày 18/12/2019, UBND huyện Khánh Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình này tại Quyết định số 1766/QĐ-UBND trong đó

có tổng cộng 06 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đến ngày 27/12/2019 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã chi trả đầy đủ tiền cho 05/06 hộ gia đình. Còn 01 hộ là hộ gia đình ông Trần Tuấn không chịu ký nhận tiền lý do đang tranh chấp đất với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh Châu. Đồng thời, trong quá trình triển khai thi công Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Khánh Sơn đã tạm ứng đủ tiền cho hộ ông Trần Tuấn.

- Đối với việc thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ xây dựng công trình: Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp, đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp (giai đoạn 1 – thuộc thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn): Trong quá trình thực hiện công tác đền bù giải phóng có một số vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường đối với hộ ông Phan Xuân Bắc; vì hiện tại, gia đình ông đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng cho ông Dương Văn Hội (giao dịch chuyển nhượng sau khi đã có thông báo thu hồi đất), dẫn tới Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Khánh Sơn chưa xác định được người đứng tên để nhận tiền đền bù và chỉnh lý giấy chứng nhận QSD đất.

UBND huyện đã có văn bản số 578/UBND ngày 08/4/2020 đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thực hiện xây dựng phương án bồi thường; ngày 29/04/2020 Hội đồng bồi thường đã họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình này đã yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Khánh Sơn chỉnh sửa lại phương án. Dự kiến ngày 15/06/2020 sẽ chi trả tiền cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

2.5. Cử tri xã Ba Cùm Nam kiến nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí chỉnh lý biến động đất đai cho UBND xã để chỉnh lý 281 thửa đất với kinh phí khoảng 558 triệu đồng và Cử tri xã Thành Sơn kiến nghị rà soát, xác định, thống kê toàn bộ diện tích bị thu hồi làm các trình giao thông trên địa bàn huyện nói chung và xã Thành Sơn nói riêng để tiến hành chỉnh lý hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dân có diện tích đất bị thu hồi để thi công công trình đường giao thông.

UBND huyện báo cáo cụ thể như sau: Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh VP ĐKĐĐ Khánh Sơn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các tuyến đường đã đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa thực hiện thu hồi đất trên địa bàn huyện chuyển phòng TNMT thẩm định; Hơn nữa, UBND huyện cũng đã trình HĐND huyện cho ý kiến sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện để thực hiện đo đạc, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận, cập nhật dữ liệu các thửa đất có tuyến đường đã đầu tư. Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND huyện UBND huyện sẽ cấp kinh phí thực hiện.

2.6. Cử tri Máu Thị Liệm xã Ba Cùm Bắc kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành rà soát, xem xét và trả lời người dân biết về vụ việc: cán bộ địa chính xã Ba Cùm Bắc thu GCNQSD đất của hộ gia đình bà để cấp đổi giấy mới (thửa đất số 309, tờ bản đồ số 01, diện tích 22.991m²), nhiều lần gia đình làm việc với xã, huyện nhưng không được hướng dẫn rõ ràng về thủ tục; vì vậy, đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được GCNQSD thửa đất này theo đúng quy định.

Kiến nghị trên của bà Máu Thị Liệm chưa được giải quyết dứt điểm, Nguyên nhân: Thửa đất trên đã được cấp cho bà Cao Thị Ngưỡng (năm cấp 2003), Năm 2019, UBND xã đã hướng dẫn hộ ông Cao Bốn (bố đẻ bà Máu Thị Liệm xã Ba Cùm Bắc) hoàn tất các thủ tục liên quan để cấp đổi sổ; tuy nhiên, đến tháng 4/2020, gia đình vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ. Hiện tại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được UBND xã Ba Cùm Bắc giữ.

Đến ngày 29/4/2020, hộ gia đình tiếp tục có đơn đề nghị cấp đổi sổ, sau khi tiếp nhận đơn, UBND xã Cùm Bắc đã tiến hành họp dân để xác minh trường hợp trên, kết

quả: Thừa đất trên là do hộ ông Cao Bốn khai hoang nhưng lại cấp cho bà Cao Thị Ngưỡng; hơn nữa qua xác minh tại thôn Dốc Trầu xã Ba Cùm Bắc không có người tên là Cao Thị Ngưỡng. Như vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Cao Thị Ngưỡng là không đúng đối tượng.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã có văn bản báo cáo cụ thể và đề nghị UBND huyện, các cơ quan liên quan xem xét, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên và cấp cho hộ gia đình ông Cao Bốn.

3. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Cử tri xã Sơn Hiệp kiến nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ chuyên môn tiến hành khảo sát và đề xuất với tỉnh đầu tư, nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã đoạn từ đoạn từ xã Sơn Hiệp đi qua địa phận xã Sơn Bình, hiện nay đã xuống cấp hư hỏng nặng.

UBND huyện giải trình như sau: Tuyến đường giao thông liên xã đoạn từ xã Sơn Hiệp đi qua địa phận xã Sơn Bình hiện nay do Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa quản lý. Trong năm 2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành sửa chữa, mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn huyện Khánh Sơn bị hư hỏng nặng. Riêng tuyến đường giao thông liên xã đoạn từ xã Sơn Hiệp đi qua địa phận xã Sơn Bình, UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa khảo sát, đầu tư nâng cấp trong thời gian tới.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA VIII

Tổng số có 06 kiến nghị, trong đó: Có 04/6 kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được giải quyết dứt điểm, 01/6 kiến nghị thuộc thẩm quyền đang được giải quyết và 01/6 kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết.

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được giải quyết dứt điểm

1.1. Cử tri xã Sơn Lâm kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành rà soát, xác minh vụ việc: đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 05 hộ dân thôn Du Oai xã Sơn Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân xã Sơn Lâm đã trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân kiến nghị trên.

1.2. Cử tri thị trấn Tô Hạp kiến nghị UBND huyện kiểm tra và có phương án sửa chữa và nâng cấp trụ sở Trung tâm Dịch vụ thương mại huyện Khánh Sơn.

Đối với kiến nghị này, UBND huyện đã có quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 cho phép Trung tâm Dịch vụ thương mại huyện Khánh Sơn lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: nâng cấp sửa chữa Trung tâm Dịch vụ thương mại huyện Khánh Sơn với tổng số vốn 400 triệu đồng. Hiện nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

1.3. Cử tri xã Sơn Bình kiến nghị UBND huyện yêu cầu Trung tâm y tế huyện kiểm tra, xác minh nội dung phản của cử tri về việc một số cán bộ, nhân viên ngành y tế tại phòng khám đa khoa Sơn Lâm chưa nghiêm túc về thời gian trong quá trình thực thi công vụ; có biện pháp chấn chỉnh nghiêm nhằm góp phần nâng cao tinh chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Sơn Lâm nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Đối với kiến nghị này, Sau khi nhận được văn bản yêu cầu giải trình, lãnh đạo trung tâm Y tế đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Lâm (PKĐK) để xác minh nội dung cử tri kiến nghị và đã quán triệt, nhắc nhở,

rút kinh nghiệm về những trường hợp người bệnh đến khám trong thời gian giao thời, ưu tiên cho hoạt động khám bệnh, nhất là những trường hợp cấp cứu, đảm bảo tốt nhất công tác khám, điều trị bệnh cho Nhân dân trong khu vực. Sau khi Trung tâm Y tế triển khai quán triệt, không còn xảy ra tình trạng trên nữa.

1.4. Cử tri xã Sơn Hiệp đề nghị UBND huyện yêu cầu Trung tâm y tế Khánh Sơn xác minh làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri liên quan việc cấp thuốc không đúng số lượng cho bệnh nhân tâm thần Bo Bo Kiện (thôn Xà Bói).

Đối với kiến nghị này, hiện tại, Trung tâm Y tế huyện đã được phép mua thuốc để cấp cho bệnh nhân điều trị theo quy định.

2. Kiến nghị thuộc thẩm quyền đang được giải quyết

Cử tri xã Sơn Lâm đề nghị UBND huyện kiểm tra và có biện pháp xử lý để đảm bảo phát huy hiệu quả của công trình đập dâng Suối Mả xã Sơn Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, UBND đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng Công trình Đập dâng Suối Mả xã Sơn Lâm; sau khi thanh tra, Thanh tra huyện đã có kết luận thanh tra, trong đó, có kết luận: Đập dâng Suối Mả thi công đúng theo hồ sơ phê duyệt; tuy nhiên, sau khi thi công, hai vai đập và cồn thang (dầm thang) còn xuất hiện các vết nứt; roon cửa xả lắp đặt chưa đúng kỹ thuật.

Để công trình phát huy được hiệu quả đầu tư, Thanh tra huyện đã yêu cầu Phòng NN&PTNT chủ động phối hợp với đơn vị thi công công trình (Cty TNHH TV&XD Gia Lộc) sửa chữa vết nứt ở 2 bên vai đập, các bậc thang lên xuống; lắp đặt lại cao su củ tỏi (roon) cửa xả để đảm bảo chất lượng công trình, dự kiến đến cuối tháng 5/2020 hoàn thành. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, yêu cầu đơn vị tham mưu UBND huyện ban hành quyết định bàn giao công trình đập dâng Suối Mả cho UBND xã Sơn Lâm quản lý, vận hành, sử dụng.

3. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết

Cử tri xã Sơn Lâm kiến nghị UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai tại đồng ruộng Sa Kó giữa ông Hồ Văn Lợi và 17 hộ dân thôn Cô Róa xã Sơn Lâm.

Theo quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai đã có Giấy chứng nhận QSD đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Sơn Lâm đã tổ chức hòa giải và đã hướng dẫn ông Hồ Văn Lợi gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn giải quyết theo qui định của pháp luật. Hiện nay, Tòa án nhân dân huyện đang thụ lý giải quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND huyện Khánh Sơn trước kỳ họp thứ 8 và 9 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- TT. UBNDTTQVN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND&UBND;
- Lưu VT, Hạnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Sửu